

Số: 47/BC-HĐND

Tân Thành, ngày 28 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả giám sát UBND thị trấn
về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 28/8/2024 của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị trấn Tân Thành về việc Thành lập Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị trấn giám sát UBND thị trấn về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn.

Sau khi nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát UBND thị trấn về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị trấn báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với báo cáo của Đoàn giám sát về kết quả giám sát UBND thị trấn về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn, cụ thể:

1. Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

UBND thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của cấp trên. Hàng năm, UBND thị trấn ban hành các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, như: Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2023; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 05/3/2024 về việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2024; Kế hoạch phối hợp số 303/KH-UBND ngày 25/3/2023 về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2023; Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 29/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động ra quan hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2023; Kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 01/9/2023 về việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 10/4/2024 về việc phối hợp triển khai vận động nhân dân



tự trang bị thùng rác và đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn năm 2024; Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 24/5/2024 về việc tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2024 ...qua đó góp phần thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh và đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra hàng năm.

2. Về công tác tuyên truyền

UBND thị trấn cơ bản thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền và phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn tuyên truyền, vận động, tổ chức ra quân hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, kết quả được 8 cuộc với 960 người tham gia, được Phòng Tài nguyên và Môi trường quan tâm lắp đặt 02 pano tuyên truyền môi trường... qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong toàn thể nhân dân. Nhìn chung, trên địa bàn thị trấn không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân luôn nâng cao ý thức công tác bảo vệ môi trường.

3. Kiểm tra, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường

Công tác kiểm tra, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường được UBND thị trấn thực hiện tốt và kịp thời, cụ thể: đã mời làm việc 1 cơ sở mua mủ yêu cầu chấp hành đúng theo đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; tiến hành kiểm tra và lập biên bản yêu cầu 3 hộ chăn nuôi trong khu dân cư tại khu phố 1, 4, 5 chấp hành các quy định pháp luật về môi trường không được nuôi heo trong dân cư theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, kết quả, hiện các hộ dân đã di dời và không nuôi heo trong khu dân cư theo quy định; tiến hành làm việc với 2 nhà trọ cho thuê (*Nhà trọ Hoàng Thị Huệ và nhà trọ Trang Như (Lê Ngọc Du)*) yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký môi trường theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

4. Quản lý chất thải

UBND thị trấn thực hiện cơ bản tốt công tác quản lý chất thải, cụ thể:

- *Đối với chất thải rắn sinh hoạt*: Hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi xử lý trên địa bàn thị trấn do Xí nghiệp Công trình công cộng thực hiện với lịch thu gom rác cụ thể: 03 lần/tuần đối với các tuyến đường ĐT.746, ĐH.411 và 02 lần/tuần đối với các tuyến đường do UBND thị trấn quản lý. Số hộ dân tham gia đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt được 1.388 hộ dân, cơ sở kinh doanh trên các tuyến đường có xe thu gom rác, đã vận động nhân dân trang bị thùng rác được 1.351 thùng, còn lại 37 hộ người dân bỏ chung với gia đình (*Tuyến*

đường xe chưa vào thu gom: Tân Thành 02 (các hộ dân thu gom và chuyển rác ra đầu đường tổ giáp với các tuyến đường ĐT.746) và khu phố 6 (các hộ dân khu phố 6 tự phân loại và tiêu hủy rác tại nguồn)).

- Đối với chất thải y tế: Qua kết quả đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, các cơ sở y tế công lập (Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế thị trấn) và y tế tư nhân trên địa bàn đã có hệ thống xử lý nước thải y tế, nhà kho riêng biệt lưu chứa chất thải y tế đảm bảo về mặt môi trường. 100% lượng chất thải y tế phát sinh từ các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân trên địa bàn thị trấn được phân loại, thu gom và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và môi trường Bình Dương vận chuyển đi xử lý theo quy định của ngành y tế.

5. Kết quả thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường

UBND thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch đề ra hàng năm, cụ thể:

- Năm 2023, UBND thị trấn tổ chức phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thị trấn và chỉ đạo BDH các khu phố ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn thị trấn, kết quả có 840 lượt người tham gia.

- Năm 2024, UBND thị trấn phối hợp triển khai vận động nhân dân tự trang bị thùng rác và đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thị trấn và chỉ đạo BDH khu phố tuyên truyền vận động hộ dân, cơ sở kinh doanh tham gia đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt được 1.388 hộ dân, vận động nhân dân trang bị thùng rác được 1.351 thùng, còn lại 37 hộ người dân bỏ chung với gia đình. (Tuyến đường xe chưa vào thu gom: Tân Thành 02 (các hộ dân thu gom và chuyển rác ra đầu đường tổ giáp với các tuyến đường ĐT.746) và khu phố 6 (các hộ dân khu phố 6 tự phân loại và tiêu hủy rác tại nguồn)). Bên cạnh đó, UBND thị trấn thường xuyên phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thị trấn và chỉ đạo các khu phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường các tuyến đường, trụ sở làm việc, văn phòng khu phố trên địa bàn, kết quả có trên 760 lượt cán bộ, công chức, người hoạt động bán chuyên trách và người dân tham gia, góp phần tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường sinh sống, các khu vực công cộng, cùng chung tay tham gia thực hiện mô hình trồng, chăm sóc các tuyến đường “sáng, sạch, xanh, đẹp, an ninh” trên địa bàn thị trấn. Trong năm, UBND thị trấn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 02 hồ sơ đăng ký Môi trường nhà cho thuê lưu trú của ông Nguyễn Văn Ly Ka và ông Đoàn Văn Lợi theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm

Trong thời gian qua, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả cao trong công tác bảo vệ môi trường; không để xảy ra các trường hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kịp thời kiểm tra, xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm chấp hành theo pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, qua đó góp phần xây dựng đô thị văn minh và đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra hàng năm.

2. Về khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt, Ban kinh tế - xã hội thống nhất với những nội dung khó khăn, tồn tại mà Đoàn giám sát và UBND thị trấn đã nhìn nhận, đề nghị UBND thị trấn cần kịp thời đưa ra các biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, tồn tại cũng như quan tâm, thường xuyên ra quân kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với những kiến nghị của Đoàn giám sát về kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. UBND thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn; tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được và kịp thời có giải pháp khắc phục các hạn chế tồn tại đã được các thành viên đoàn giám sát chỉ rõ.

2. Tiếp tục quan tâm, thường xuyên liên hệ làm việc với đơn vị Xí nghiệp Công trình công cộng có biện pháp thực hiện thu gom rác đảm bảo theo lịch trình, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường, đăng ký thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định. Trong thời gian tới, sau khi bộ rác thuộc đường Tân Thành 50 đi vào hoạt động, đề nghị UBND thị trấn quan tâm phối hợp

tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại và vận chuyển rác đến bờ rác theo quy định.

Đề nghị UBND thị trấn có biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại mà Đoàn giám sát đã nêu trong thông báo và một số nội dung được Đoàn giám sát chỉ ra tại buổi giám sát. Đồng thời, phải có báo cáo kết quả khắc phục các khó khăn, tồn tại về Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị trấn trước ngày **15/11/2024**.

Trên đây là thông báo kết luận giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị trấn về kết quả giám sát UBND thị trấn trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy - TT.HĐND thị trấn;
- UBND thị trấn;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- CSDL HĐND;
- Niêm yết công khai tại bản tin;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Nguyễn Quỳnh Linh



